

KHAI MẠC LỄ HỘI TIÊN LA...

(Tiếp theo trang 1)

của bà và cho quân lữ bất bả. Không để rơi vào tay Tô Định, Vũ Thị Thục đã phá vòng vây, vượt sông Hồng về Tiên La, Đa Cương Hương (Hưng Hà ngày nay) chiêu binh dựng cờ khởi nghĩa. Khi Hai Bà Trưng dấy binh chống quân Đông Hán, bà đã đem quân sĩ hội quân cùng Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công, được Hai Bà Trưng phong "Đông Nhung Đại tướng quân".

Để tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ trên chính nơi bà đã hy sinh. Hàng năm, vào ngày 10/3 âm lịch mở lễ hội tri ân công đức và giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân. Năm 1986, đến Tiên La được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; năm 2016, lễ hội Tiên La được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh trống khai hội.

Sau nghi lễ bái yết, dâng hương, các đại biểu cùng nhân dân và du khách thập phương đã ôn lại và tưởng nhớ công lao của Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục qua chương trình nghệ thuật "Tiên La thành tích" do các diễn viên Nhà hát chèo Thái Bình biểu diễn.

Lễ hội Tiên La năm 2024 diễn ra đến hết ngày 22/4 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa như hội thi già bánh giầy, tằm trâu cánh phượng, cờ biển, pháo đất, liên hoan hát văn, liên hoan các câu lạc bộ chèo, kéo co... và một số hoạt động văn hóa dân gian tại đền Buộm và đền Rầy, qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tâm linh của huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Ảnh trên: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục.

Ảnh dưới: Chương trình nghệ thuật "Tiên La thành tích" tại lễ khai mạc.



DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn; xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng lễ dâng hoa với dòng chữ: "Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy" tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong tại ngã năm Đền Giếng.

Cũng trong thời điểm này, tại Đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên cả nước và trong tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi lễ truyền thống. Ngay sau lễ dâng hương, hàng triệu đồng bào trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

(theo baophutho.vn)

THÁI BÌNH TĂNG 2 BẬC...

(Tiếp theo trang 1)

quy trình giải quyết thủ tục hành chính; bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; quan tâm đầu tư các trang thiết bị, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Đến nay, Thái Bình chủ động cắt giảm 40% thời hạn giải quyết của các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thái Bình đã chủ động tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... góp phần đưa tỉnh ta trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Sáng ngày 18/4, tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Công ty Nhiệt điện Thái Bình khai mạc giải chạy TBTPC Running 2024.

Gần 100 vận động viên là cán bộ, công nhân viên Công ty tham gia giải, tranh tài ở 3 nội dung: nam cự ly 5km, nữ cự ly 5km và nam cự ly 10km trên cung đường

từ Nhà máy đi qua địa bàn 2 xã Thái Đô, Mỹ Lộc (Thái Thụy).

Đây là hoạt động thiết thực của Công ty Nhiệt điện Thái Bình hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, chào mừng 95 năm

thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

Để giải diễn ra thành công, những ngày qua, lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Thái Bình tích cực tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tập luyện bảo đảm thể lực và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hậu cần, y tế, trang trí khánh tiết.

Sau thành công của giải năm thứ nhất, giải chạy TBTPC Running sẽ được Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công nhân viên nâng cao sức khỏe, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.



Các vận động viên xuất phát nội dung nam 10km.

KHÁC ĐUÀN

Kiến Xương tổ chức điểm hội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy"

Huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)". Đây là đơn vị được chọn làm điểm của tỉnh năm 2024.

264 vận động viên thuộc 33 đội thi đến từ hơn 200 "Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn huyện trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết, đại diện các đội thi lần lượt bốc thăm và trả lời những câu hỏi xoay quanh kiến thức về PCCC. Phần thi thực hành với các kỹ năng phát hiện, triển khai lực lượng, xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi.

Hội thi góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc "Tổ liên gia an toàn PCCC"; đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất, phát huy có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Qua hội thi giúp tuyến chọn lựa lượng để huấn luyện tham dự hội thi "Tổ liên gia an toàn PCCC" cấp tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG

Tổ chức tiêm hơn 370 liều vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 60

Từ ngày 15 - 25/4/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình và trung tâm y tế các huyện: Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà tổ chức tiêm hơn 370 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên, trong đó có cán bộ, nhân viên y tế một số đơn vị theo nhu cầu đã đăng ký.



Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Các bệnh viện đa khoa trong và ngoài công lập bố trí giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm; đồng thời thành lập các đội cấp cứu lưu động với đủ cơ số thuốc và trang thiết bị cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi được điều động. Các điểm tiêm chủng bảo đảm tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định, chú ý khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn theo dõi sau tiêm cụ thể rõ ràng...

NHƯ HOANG

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỀU...

(Tiếp theo trang 1)

Các đối tượng còn bịa đặt, xuyên tạc rằng việc sửa luật nhằm tạo "lợi ích nhóm", từ đó có tính kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhân việc góp ý Luật An ninh mạng, các phần từ bất mãn, thù địch lợi dụng danh nghĩa đóng góp ý kiến, nói lên tâm tư, nguyện vọng của người dân song mục đích là kích động người dân bằng những luận điệu sai sự thật như: Luật An ninh mạng vi phạm các điều ước quốc tế, làm hạn chế quyền sử dụng mạng của các tổ chức, cá nhân; Luật An ninh mạng là bịt miệng dân...

Tương tự, các đối tượng cố tình xuyên tạc nội dung cho thuê đất 99 năm trong dự thảo Luật Đất đai "bản nước", yêu cầu Đảng ta phải có cơ chế biến nội dung đang thảo luận thành nội dung đã thông Quốc hội và Chính phủ thông qua, từ đó kích động những người dân thiếu thông tin hoặc nhẹ dạ, cả tin biểu tình, bạo loạn, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt khác, một số đối tượng mượn danh nghĩa phản biện, nêu ý kiến riêng thông qua "thư ngỏ", "thư kiến nghị" của cá nhân có tên hoặc nặc danh để gửi lên các cấp, ban, ngành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội.

Về hình thức, nội dung các văn bản này thể hiện ra như là những ý kiến rất tâm huyết, những đóng góp mang tính khoa học liên quan đến những chủ trương, chính sách hay sự chuẩn bị về quan điểm, tư tưởng, góp ý về lối sống, đời tư của một

số cán bộ cấp cao nhưng không ít trường hợp các đối tượng lồng ghép trong đó những tư tưởng phản động, nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Một số khác lại đưa những tư tưởng tiêu cực, cái nhìn phiến diện của cá nhân nhưng mang danh nghĩa đại diện cho tập thể. Các đối tượng không ngừng thổi phồng những bất cập, hạn chế trong xã hội, quy chụp đó là do "bản chất của chế độ", do sự yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và năng lực của cán bộ...

Đồng thời, một số cá nhân lợi dụng quyền phản biện xã hội, lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do đóng góp ý kiến để nêu quan điểm để "đả ngôn, đả đảo", cổ xúy, hình tượng hóa, biến tướng vấn đề về "xã hội dân sự", yêu cầu Đảng ta phải có cơ chế khuyến khích "xã hội dân sự"...

Với vô vàn lý do để góp tiếng nói đòi quyền dân chủ cho nhân dân, một số phần tử xúi giục người dân viết "đơn kiến nghị" để thành lập các đảng phái chính trị đối lập, tự do thành lập hội mà không tuân theo quy định pháp luật; đòi đa nguyên, đa đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, có một số cá nhân là người từng có vị trí trong xã hội nhưng vì lợi ích của bản thân hay vì mâu thuẫn riêng cho nên bất mãn, dễ dàng bị lôi kéo, kích động... Từ đó họ dùng danh nghĩa "nhà khoa học", "nhà lý luận", lợi dụng phản biện xã hội, lấy cớ góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để truyền bá quan điểm cực đoan, phản động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hay đưa ra những luận

luận, nhận thức sai lệch, phiến diện để phủ nhận những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhen lên tư tưởng chống đối trong xã hội, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Thực tiễn đã cho thấy những hiện tượng lợi dụng phản biện xã hội như trên chính là "biên tướng", "núp bóng" phản biện xã hội để phục vụ mục đích cá nhân, phục vụ âm mưu "diễn biến hòa bình". Điều này gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ; làm cản trở sự phát triển của đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.

Với những tác động tiêu cực từ việc lợi dụng phản biện xã hội cùng những biểu hiện đa dạng, phức tạp như hiện nay, vấn đề quan trọng là phải nhận diện chính xác đâu là phản biện xã hội đích thực và đâu là những hoạt động "núp bóng" phản biện xã hội để chống phá. Từ đó, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của phản biện xã hội là nhằm xây dựng đất nước, chế độ, đồng thời kiên quyết lên án, đấu tranh chống lại những hiện tượng giả danh phản biện xã hội.

Cần khẳng định, phản biện xã hội khi được thực hiện trên nền tảng tư tưởng, cơ sở khoa học đúng đắn, khách quan, trung thực với mục đích tốt đẹp thì sẽ đem lại lợi ích to lớn đối với xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khích lệ nhân dân chủ động tham gia vào công tác xây dựng đất nước. Điều này đã được chứng minh rõ nét trong thực tiễn.

(theo nhandan.vn)